

นักศึกษา RAM 3000 เตรียมพร้อมฝึกอาชีพในองค์กร



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนากลุ่มย่อยนักศึกษากระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา รุ่นที่ 13 โดยมีอาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน มีอาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกอาชีพจาก 5 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้อง 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ม.ร.

โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่าการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาฝึกอาชีพที่ได้ไปทำงานมาแล้ว 1 เดือน ได้มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันว่าการฝึกอาชีพนั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้พิสูจน์ตนเองว่าตนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตตามที่ตลาดแรงงานพึงประสงค์หรือไม่ ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รู้จักการปรับตัว และได้พัฒนาบุคลิกภาพ หรือแม้แต่เรื่องอื่นที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชานอกเหนือจากตำราเรียนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง รู้จักการทำงาน รู้จักคิด วิเคราะห์และ

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต่อไปว่า เมื่อนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์นิเทศก์และเพื่อนในคณะแล้ว จะได้แนวทางในการเขียนรายงานการประเมินเพื่อพิจารณาผลการฝึกอาชีพ ซึ่งรุ่นที่ผ่านมา มีนักศึกษาประมาณ 60 คน ส่วนใหญ่ได้รับเกรดเอ และเกิดพัฒนาการทางความคิด ทั้งการพูด การคิด และถ่ายทอดออกมาได้เข้าใจ ขอให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงข้อดี ข้อเสีย ถ้ามีสิ่งใดที่ติดขัด หรือมีปัญหาใดให้เสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย ช่วยกันสำรวจและประเมินผล นำบทเรียนที่ได้ไปแก้ไขและพัฒนาในการฝึกอาชีพให้ครบตามหลักสูตรด้วย

“ขอชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่สามารถพิสูจน์ตนเองในการทำงานระหว่างเรียน ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ให้สังคมได้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษารามคำแหงว่า นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ และอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ สำหรับการฝึกอาชีพอีก 3 เดือน ขอให้นักศึกษาตั้งใจฝึกอาชีพให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ในอาชีพให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคตต่อไป”



“ข่าวรามคำแหง” เคยพูดถึงฟุตบอลทีมชาติไทยที่สร้างความสุขให้แก่คนไทย ด้วยการไปคว้าถ้วยฟุตบอล เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ ๒๐๑๔ มาได้อย่างงดงาม พุดถึงหัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม แต่ยังมีได้เอ่ยชื่อให้ปรากฏ **เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และ เกษม จริยวัฒน์วงศ์** คือผู้ที่กล่าวถึง ๒ คนนั้น กล่าวจำเพาะ เกียรติศักดิ์ หรือ “ซิโก้” เขาเป็นกำลังสำคัญที่เมื่อมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วทำให้ฟุตบอลทีมชาติไทย ทวงเหรียญทองกีฬาซีเกมส์กลับมาได้ หลังจากที่ย่ำแย่มานานนับสิบปี ได้เป็นอันดับ ๔ ในกีฬาเอเชียนเกมส์ และ

ชนะเลิศฟุตบอล ซูซูกิ คัพ ๒๐๑๔ นี่คือความไม่ธรรมดาของ “ซิโก้” ซึ่ง “ข่าวรามคำแหง” เคยบอกไว้ตรงนี้ว่า ฟุตบอลไทยจะไปฟุตบอลโลก ในชาตินี้

ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้า! แต่เขาก็ยังกล่าวอย่างอ่อนน้อม ถ่อมตนว่า

มิใช่อยู่อื่นจะไปบอลโลก ขอเวลาอีก ๔-๕ ปี เชื่อว่ามีโอกาส

จะพัฒนาตนเองในการเป็นโค้ช และพัฒนานักฟุตบอลต่อไปอีก

“ข่าวรามคำแหง” เชื่อว่าชาวไทย จะคอยเป็นกำลังใจให้เธอ

“ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

นักศึกษา M.B.A. จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

รองศาสตราจารย์สมพล ทุงหัวว่า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การ Coaching สำหรับธุรกิจ SMEs” จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 5 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้แก่ นักศึกษา ได้นำกลับไปปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน และสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชินโคม อิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด นายพงศ์ปณต พิธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด และ นายภาณุ เสถียรพจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย นายณัฐพงษ์ สิริกอบกุล นอกจากนี้ยังมีกรเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทด้วย



เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง